

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Công điện số 1437/CD-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh);

Căn cứ Kế hoạch số 2398/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung công tác trọng tâm

a) Tiếp tục chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định lĩnh vực công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các sở, ngành, địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Chủ động nắm thông tin, dự báo tình hình và diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề ra giải pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống biến động bất thường trên thị trường. Tăng cường công tác chống đầu cơ, găm hàng, các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giá như: Không đăng ký giá, không kê khai giá, không niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tăng giá quá mức; đồng thời kiểm tra, rà soát lại việc đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo nội dung đăng ký, trong đó chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện là trọng tâm.

c) Tăng cường đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, chống vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu; tập trung đánh trúng, đánh đúng các đối tượng đầu nậu; điều tra xác minh, phát hiện, xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn, nhất là các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử...; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu (*chất lượng xăng dầu, thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu,...*); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định.

đ) Tập trung kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện các thủ đoạn gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng; đặc biệt, chú trọng công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

e) Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; Ban quản lý chợ, siêu thị tại các huyện, thành phố; các hiệp hội ngành hàng (*Gas, Xăng dầu, Phân bón, Thuốc lá, Bia - Rượu - Nước giải khát...*) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các thương nhân không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”. Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại; cần bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan tại các địa bàn trọng điểm, các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trụ sở các cơ quan chức năng với nội dung phù hợp (*pano, áp phích, biển bảng...*). Thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là bộ phận dân cư ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhằm hạn chế việc các đối tượng này bị lợi dụng lôi kéo tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh, nhãn hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu... Kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu trên địa bàn tỉnh.

h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

đối với các loại thuốc và các mặt hàng vật tư y tế giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

k) Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi và kinh doanh gia súc, gia cầm...; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng, các vụ việc vi phạm có quy mô lớn cùng với kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cho Nhân dân được biết.

2. Tổ chức thực hiện

a) *Yêu cầu chung*: Căn cứ nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2024, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan tập trung chỉ đạo:

- Thanh tra chuyên ngành chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường xuyên chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc ngành mình quản lý.

- Các lực lượng chức năng tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành và lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Quá trình tổ chức thực hiện chương trình công tác phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; việc kiểm tra, kiểm soát phải tuân thủ quy trình nghiệp vụ quy định của pháp luật, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, bỏ sót, đạt hiệu quả cao. Việc xử lý vi phạm phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện xảy ra trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; đồng thời kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

b) Nhiệm vụ cụ thể

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng ở biên giới cửa khẩu và trong nội địa. Trong đó:

+ Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn tại cửa khẩu, đường mòn qua lại biên giới.

+ Lực lượng Công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu; ngăn chặn, bắt giữ vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường quốc lộ đoạn qua

tỉnh Kon Tum, tuyến đường nội khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với trung tâm các huyện, thành phố trong tỉnh.

+ Lực lượng Quản lý thị trường chủ động thực hiện công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng các lĩnh vực, ngành hàng trọng điểm; thực hiện đầy đủ kịp thời các chủ trương của Bộ Công Thương về bình ổn thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa, đặc biệt là các ngành hàng, mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Phối hợp với lực lượng Công an triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả.

+ Lực lượng thanh tra chuyên ngành trên cơ sở chức năng, thẩm quyền theo quy định chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, ngành hàng thuộc ngành mình quản lý.

+ Tổ Công tác liên ngành 389 tỉnh tăng cường trinh sát, nắm tình hình, tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, quyết định kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn và lĩnh vực được giao. Đặc biệt tập trung vào các vụ việc có quy mô lớn và phức tạp mà các đối tượng vi phạm thường hoạt động trên các địa bàn liên huyện, thành phố và trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh.

- Chủ động nắm tình hình, xác định trọng điểm về địa bàn, tuyến, lĩnh vực, mặt hàng, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động, các mặt hàng cần chú ý:

+ Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

+ Các mặt hàng cấm: Ma túy, vũ khí, chất nổ, tài liệu phản động, động vật hoang dã, pháo nổ; đồ chơi mang tính bạo lực, có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em,... Đặc biệt, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu.

+ Các mặt hàng tiêu dùng ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân: dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, các mặt hàng điện tử, mũ bảo hiểm, đường, vải, quần áo, văn hóa phẩm các loại và các mặt hàng tiêu dùng khác tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và đời sống,...

+ Các mặt hàng có thuế suất cao, hàng hóa có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế: Vàng bạc, ngoại tệ, rượu, bia, gỗ, “các loại lâm sản”,...

+ Các mặt hàng ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị, phụ tùng đã qua sử dụng, nguyên phụ liệu công nghiệp (*đặc biệt là hóa chất dùng trong công nghiệp*), các loại chất cấm trong chăn nuôi,...

+ Các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá, như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, xi măng, sắt thép, gas, muối, đường, thuốc phòng chữa bệnh,...

+ Các sản phẩm sâm củ Ngọc Linh "Sâm củ, hạt, lá, các loại dược liệu, sản phẩm từ Sâm Ngọc linh" và nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu khác,...

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 389 trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát cụ thể đối với từng chuyên đề, nhóm mặt hàng nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, chú ý các mặt hàng thiết yếu trong danh mục hàng hóa bình ổn giá; đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, góp phần từng bước ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bất cập chồng chéo trong các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

3. Kế hoạch kiểm tra một số nhóm ngành hàng, dịch vụ của Tổ công tác liên ngành 389 trong năm 2024

Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo trực tiếp đối với Tổ công tác liên ngành 389 để kiểm tra đột xuất một số nhóm ngành hàng, dịch vụ thiết yếu hoặc phức tạp cần có sự phối hợp kiểm tra mới đạt hiệu quả cao (*có Phụ lục kèm theo*).

4. Công tác thông tin báo cáo

- Nội dung, thời điểm báo cáo: Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định chế độ báo cáo.

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hướng dẫn, giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- BCĐ 389 Quốc gia (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (biết);
- Trưởng ban, các Phó BCĐ 389 tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh (t/h);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, BCĐ389.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Hữu Tháp

PHỤ LỤC

Kế hoạch kiểm tra một số nhóm ngành hàng, dịch vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành 389 trong năm 2024
(Kèm theo Chương trình số 306/CTr-BCĐ389 ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum)

STT	Nhóm ngành hàng/lĩnh vực kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Dự kiến thời gian triển khai	Ghi chú
1	Hoạt động bán hàng đa cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ... 	Đột xuất	
2	Phân bón, vật tư nông nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện. - Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định. - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, thời gian bán hàng; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ... 	Đột xuất	
3	Lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hàng hóa là thực phẩm tươi sống	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định. - Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định (lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng khi có dấu hiệu vi phạm). - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá. 	Đột xuất	
4	Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện. - Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định (đặc biệt là việc bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ). - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, thời gian bán hàng; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ... 	Đột xuất	
5	Hoạt động hành nghề y dược tư nhân, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dược; kinh doanh hàng hóa dịch vụ có điều kiện. - Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. 	Đột xuất	

STT	Nhóm ngành hàng/lĩnh vực kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Dự kiến thời gian triển khai	Ghi chú
		- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và sở hữu công nghiệp. - Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa.		
6	Hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản (<i>đặc biệt là gỗ</i>) trên địa bàn nội địa và khu vực biên giới	- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có điều kiện. - Kiểm tra nguồn gốc đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.	Đột xuất	
7	Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử	Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động thương mại điện tử, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.	Đột xuất	
8	Hoạt động kinh doanh các mặt hàng điện tử, ti vi, tủ lạnh...điện thoại, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng linh kiện giao thông	- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, thực hiện các quy định về giá. - Kiểm tra nguồn gốc đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.	Đột xuất	
9	Hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác	Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật đối với các sản phẩm sâm củ Ngọc Linh "Sâm củ, hạt, lá và các loại dược liệu, sản phẩm từ Sâm Ngọc linh" và nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu...	Đột xuất	
10	Hoạt động kinh doanh các mặt hàng thuốc và vật tư y tế	Kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các loại thuốc và các mặt hàng vật tư y tế giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.	Đột xuất	
11	Hoạt động kinh doanh khoáng sản	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.	Đột xuất	

Ngoài 11 nhóm ngành hàng, dịch vụ có trong kế hoạch kiểm tra, trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ xem xét bổ sung nội dung ngành hàng/lĩnh vực theo sự chỉ đạo đột xuất của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại các thời gian cụ thể.